
Stjórnkerfis‐ og lýðræðisráð óskar eftir því að borgarráð feli Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að 
vinna úttekt á því hvernig til hefur tekist að ná skilgreindum markmiðum með stofnun 
þjónustumiðstöðva, sbr. tillögu sem samþykkt var í borgarstjórn þann 24. júní 2004. Sér í lagi skulu 
skoðuð áhrif þess að flytja þjónustumiðstöðvarnar undir stjórn velferðarsviðs, sbr. tillögu sem 
samþykkt var í borgarstjórn þann 29. mars 2007. Skýrsla um niðurstöður úttektarinnar verði kynntar 
fyrir stjórnkerfis‐ og lýðræðisráð þegar þær liggja fyrir. 


